



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๘

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
ข้อสังเกตการปรับปรุงถนนไทรสีห์	www.facebook.com /Thailandfootpath https://www.facebook.com/๕๗๘๔๗๔๕๕๒๓๓๕๐๗๙/posts/๑๖๕๖๘๓๖๓๒๕๕๔๙๘๘๙๐/	๔,๖๐๐ likes ๑๘๐ shares ๒๘๙ comments ๔,๗๐๐ engage count	- ร้อยละ ๙๑ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเพจ Thailand Footpath โปสต์ภาพและข้อความแสดงความชื่นชมการปรับปรุงถนนไทรสีห์ เขตพระนคร ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นั้น เห็นด้วยและชื่นชมการปรับปรุงถนนไทรสีห์ เนื่องจากทำให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามเหมือนในต่างประเทศ ซึ่งควรพิจารณานำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมทั้งกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและการจอดรถในบริเวณดังกล่าว ขณะเดียวกันยังเห็นว่า ช่วงนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าในทุกพื้นที่ - ร้อยละ ๙ ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการดำเนินงานดังกล่าวเป็นงานปกติที่ต้องทำอยู่แล้ว รวมทั้งในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากมากที่ความสวยงามและการใช้งานจะอยู่คู่กันได้ นอกจากนี้ยังไม่เห็นด้วยกับต้นไม้ที่นำมาปลูกและการทำรั้วเหล็กกันต้นไม้ เพราะมีราคาสูงและไม่สวยงาม โดยควรเลือกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและปลูกไม้พุ่มเตี้ยด้านล่างแทน

ข้อเสนอแนะ สำนักงานโยธา สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและการจอดรถในบริเวณถนนไทรสีห์และถนนข้าวสาร ภายหลังจากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อให้คงความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของพื้นที่ รวมทั้งความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่บางลำพูต่อเนื่องในระยะที่ ๒ บริเวณถนนรามบุตรีและถนนตานี เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและการค้าย่านถนนข้าวสารและบางลำพู เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ตลอดจนการพิจารณาเลือกต้นไม้ที่นำมาปลูกในพื้นที่ ซึ่งมีข้อสังเกตควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงาและปลูกไม้พุ่มเตี้ยด้านล่างแทนรั้วเหล็กกันต้นไม้ เพื่อความสวยงามและให้ร่มเงา